


## ผนวก ๘.๑๙

แนบท้าย คำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ ๒๗๓๐ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนในส่วนของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน

ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๑	การบริหารงานบุคคล ๑.๑ การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด มอบอำนาจในการแต่งตั้งข้าราชการ ให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน บังคับคดีจังหวัด (ตำแหน่งประเภท อำนวยการ) ในกรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน หรือมีแต่ไม่อาจ ปฏิบัติราชการได้ คือ - ตำแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการ พิเศษ - ตำแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ระดับ ชำนาญงาน	- คำสั่งกรมบังคับคดี ที่ ๔๘๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบ อำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน	- พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไข เพิ่มเติม มาตรา ๔๗ - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไข เพิ่มเติม	อำนาจ เฉพาะตัว ผู้ว่าราชการ จังหวัด
	๑.๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ พิจารณาให้ข้อมูลและความเห็น เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดี จังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ)	- คำสั่งกรมบังคับคดี ที่ ๔๘๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบ อำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน	- พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ - หลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.พ. กำหนด	อำนาจ เฉพาะตัว ผู้ว่าราชการ จังหวัด
	๑.๓ การเลื่อนชั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พิจารณามีคำสั่งเลื่อนชั้นค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ ทั้งนี้ ตามผลการพิจารณาของ คณะกรรมการเลื่อนชั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน	- คำสั่งกรมบังคับคดี ที่ ๔๘๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบ อำนาจให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดปฏิบัติราชการแทน	- ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการเลื่อนชั้น ค่าจ้างลูกจ้างประจำ พ.ศ. ๒๕๔๔ และหลักเกณฑ์ ตามที่กระทรวงการคลัง กำหนด	ผู้อำนวยการ สำนักงาน บังคับคดี จังหวัดลำพูน
	๑.๔ การให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พิจารณามีคำสั่งให้ข้าราชการ และ ลูกจ้างในสำนักงานบังคับคดีจังหวัดได้รับ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ในกรณี ดังต่อไปนี้ - ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง ณ วันที่ ๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม และอยู่ในหลักเกณฑ์ ที่ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	- คำสั่งกรมบังคับคดี ที่ ๔๘๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบ อำนาจให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดปฏิบัติราชการแทน	- พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ - กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือเวียน ก.พ ที่กำหนด	ผู้อำนวยการ สำนักงาน บังคับคดี จังหวัดลำพูน

ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๑ (ต่อ)	- เมื่อมีการปรับ หรือเปลี่ยนแปลง อัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง ซึ่งมีผลทำให้การ ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เปลี่ยนแปลง - เมื่อมีการปรับอัตราเงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราวตามระเบียบกระทรวงการคลัง ที่แก้ไขเพิ่มเติม		- ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย เงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของ ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ผู้อำนวยการ สำนักงาน บังคับคดี จังหวัดลำพูน
๒	ด้านการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ ๒.๑ อนุญาตให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และ พนักงานราชการ ลาได้ตามระเบียบ และ การอนุญาตให้ข้าราชการออกนอกเขต จังหวัด	- คำสั่งกรมบังคับคดี ที่ ๔๘๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบ อำนาจให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดปฏิบัติราชการแทน	- ระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยการลาของ ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕	ผู้อำนวยการ สำนักงาน บังคับคดี จังหวัดลำพูน
	๒.๒ อนุมัติการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรโดยให้ครอบคลุมถึงการ จัดประชุม การสัมมนาและการฝึกอบรม ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน ราชการ และการอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการ	- คำสั่งกรมบังคับคดี ที่ ๔๘๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบ อำนาจให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดปฏิบัติราชการแทน	- ระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติ ให้เดินทางไปราชการและ การจัดประชุมของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ - ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐	ผู้อำนวยการ สำนักงาน บังคับคดี จังหวัดลำพูน
	๒.๓ อนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลออกนอก เขตจังหวัดพื้นที่สำนักงาน หรือเป็นการใช้ ขำมคินของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด และการนำรถส่วนบุคคลไปเก็บรักษาที่อื่น เป็นการชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราว	- คำสั่งกรมบังคับคดี ที่ ๔๘๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบ อำนาจให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดปฏิบัติราชการแทน	- ระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไข เพิ่มเติม	ผู้อำนวยการ สำนักงาน บังคับคดี จังหวัดลำพูน
๓	ด้านการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ ๓.๑ อนุมัติให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และ พนักงานราชการอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการปกติ และในวันหยุดราชการ และ การอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	- คำสั่งกรมบังคับคดี ที่ ๔๘๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบ อำนาจให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดปฏิบัติราชการแทน	- ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐	ผู้อำนวยการ สำนักงาน บังคับคดี จังหวัดลำพูน

ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๓ (ต่อ)	๓.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับค่าเช่าบ้าน การรับรอง สิทธิการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของ ข้าราชการในสังกัด และการอนุมัติการ จ่ายเงินตามคำขอรับเงินค่าเช่าบ้าน ข้าราชการ	- คำสั่งกรมบังคับคดี ที่ ๔๘๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบ อำนาจให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดปฏิบัติราชการแทน	- ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙	ผู้อำนวยการ สำนักงาน บังคับคดี จังหวัดลำพูน
	๓.๓ รับรองการใช้สิทธิและการอนุมัติการ เบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของ ข้าราชการและลูกจ้าง	- คำสั่งกรมบังคับคดี ที่ ๔๘๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบ อำนาจให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดปฏิบัติราชการแทน	- ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการเบิก จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕	ผู้อำนวยการ สำนักงาน บังคับคดี จังหวัดลำพูน
	๓.๔ การแต่งตั้งกรรมการพิจารณาเก็บ และทำลายหนังสือและการอนุมัติให้ทำลาย หนังสือ	- คำสั่งกรมบังคับคดี ที่ ๔๘๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขการมอบอำนาจให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติ ราชการแทน	- ระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยงาน สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖	ผู้อำนวยการ สำนักงาน บังคับคดี จังหวัดลำพูน
๔	๔.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบและ อนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง การเช่า การแลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่น ตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง การจ้างที่ปรึกษา การออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง และการบริหารพัสดุ การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการ จำหน่ายพัสดุ ที่อยู่ในอำนาจของอธิบดี กรมบังคับคดี ๔.๒ การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง การอนุมัติและลงนามในสัญญาแก้ไข เพิ่มเติมหรือข้อตกลง ๔.๓ การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี และการแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบหาข้อเท็จจริง	- คำสั่งกรมบังคับคดี ที่ ๗๐๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขมอบอำนาจให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติ ราชการแทน	- พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - กฎกระทรวง ประกาศ หนังสือเวียน รวมถึงมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	ผู้อำนวยการ สำนักงาน บังคับคดี จังหวัดลำพูน

ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๔ (ต่อ)	๔.๔ การอนุมัติจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดหรือ เสื่อมสภาพโดยปกติ ๔.๕ ทั้งนี้ ตามข้อ ๔.๑ - ๔.๔ <u>เฉพาะ</u> ที่อยู่ในอำนาจของอธิบดี กรมบังคับคดี และให้เป็นตาม การมอบอำนาจเกี่ยวกับพัสดุ ตามผนวก ๖ 			ผู้อำนวยการ สำนักงาน บังคับคดี จังหวัดลำพูน